

มฟล.มอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรนายกฯ

กรุงเทพธุรกิจ ● มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงมอบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี “ชุดสมุนไพรเจ้าคุณวัน-เวชสำอางจากข้าว” ยืนยันบทบาทความเป็นหน่วยงานหลัก ด้านการวิจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “เชิงรายเมืองสมุนไพรครบวงจร”

รศ.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อม คณะผู้บริหาร นำผลิตภัณฑ์จากงาน วิจัยของมหาวิทยาลัย มอบแก่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรใช้ชื่อแบรนด์ว่า “เจ้าคุณวัน” แบบชุดของขวัญ 50 ชุด และพร้อม ผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากข้าว 50 ชุด โดย นายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างการ รับมอบว่า “ทำได้จริง ไม่ได้ทำโชว์ เกษตรกรได้ประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่า”

ชุดสมุนไพรเจ้าคุณวัน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ 11 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน ยาอมอดบุหรีโปร่งฟ้า สเปรย์มะแขว่น ไล่ยุง ฟ้ายะลวยโจร เจลกากเมล็ดชา แก้วเขียว ยาธาตubrจวบ ซีฟิ่งมะแขว่น ยาเขียวหอม ซีฟิ่งเสลดพังพอน ยาหอม เนาวโกศ และน้ำมันมะแขว่น ริเริ่ม

โครงการพัฒนาจากการที่นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมสวนสมุนไพร ภายใต้โครงการ สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชฯ ภายใน มหาวิทยาลัยที่เชียงราย เมื่อปีที่ผ่านมา

ในครั้งนั้นเน้นนโยบายให้มฟล.ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ “เชิงรายเมืองสมุนไพร ครบวงจร” ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักด้าน การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการผลิต สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการพัฒนากำลัง คนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ฟื้นฟูบ้าน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง สมุนไพรให้เป็นรูปธรรม เป็นต้นแบบการ จัดการอุตสาหกรรมสมุนไพร

ผลการดำเนินงานในปี 2560 ได้ดำเนินการ จัดตั้งโรงงานผลิตยาสมุนไพรต้นแบบในการ ผลิตยาแผนโบราณตามมาตรฐาน GMP/ PICs เพื่อให้เป็นโรงงานต้นแบบในการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการผลิต การพัฒนา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากงานวิจัย การยกระดับ คุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเป็น ห้องปฏิบัติการจริงสำหรับนักศึกษาสาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์

พร้อมทั้งจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 11 ชนิดดังกล่าว ด้วยแนวคิด The Power of Nature โดยนำสมุนไพรไทยมาวิจัยและ พัฒนาต่อยอดตามหลักวิทยาศาสตร์ ยืนยัน

ประสิทธิภาพและความปลอดภัย สร้างความ มั่นใจผู้บริโภค ทั้งยังส่งเสริมอาชีพให้กับ เกษตรกรผู้ปลูกและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นไฮไลต์ คือ ผลิตภัณฑ์จากมะแขว่น ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ พบมากในแถบภาคเหนือ คนท้องถิ่นนิยม นำผลและเมล็ดมาปรุงเป็นเครื่องเทศที่ให้ รสเผ็ดร้อนและมีกลิ่นหอม งานวิจัยยังพบ สารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการอักเสบ ของร่างกาย และบรรเทาอาการปวด จึงได้ นำสารสกัดพัฒนาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ ผสมน้ำมันนวด จากนั้นทดลองใช้กับผู้ที่มี อาการปวดกล้ามเนื้อ

ส่วนผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากข้าวที่ มอบให้นายกรัฐมนตรี ได้แก่ “ครีมรองขาว : ลานาติน จัสมีน โรซ์เอจ ดีโพอิง เฟเชียล ครีม” ผลิตจากงานวิจัยที่พบสารสกัดจากข้าวขาว ดอกมะลิ 105 มีปริมาณฟีนอลิกสูง และมีเอนไซม์ไทโรซิเนสที่ต้านอนุมูลอิสระ จึงนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นตำรับเวชสำอาง รูปแบบครีมน้ำมันในน้ำ

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ป้องกัน ฝกร่วงและกระตุ้นการงอกของเส้นผมจาก ข้าวสังข์หยด ผลจากการวิจัยหาสารออกฤทธิ์ ด้านผมร่วงจากพืชในไทย กระทั่งพบใน ข้าวสีดำและแดง โดยเฉพาะในข้าวสังข์หยด พบสารชีวภาพที่ต้องการมากที่สุด จึงนำมา พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าว